

Chính sách: Chính sách Không phân biệt đối xử và Quấy rối Tình dục đối với học sinh | CR1004 Không phân biệt đối xử và Quấy rối

Mục đích của Chính sách:

Trường Preuss UC San Diego cam kết tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi cá nhân trong giáo dục. Trường Preuss cam kết không để trường có hành vi quấy rối tình dục.

Nội dung của CR1004 Không phân biệt đối xử và quấy rối:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ ĐỐI VỚI HỌC SINH

Trường Preuss UC San Diego cam kết tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi cá nhân trong giáo dục. Các chương trình và hoạt động của Trường Preuss sẽ không có hành vi quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, biểu hiện giới tính, nhận dạng giới tính, nhận dạng nhóm dân tộc, chủng tộc, tổ tiên, quốc tịch gốc, tôn giáo, màu da và khuyết tật về tinh thần hoặc thể chất hoặc bất kỳ dự định bất hợp pháp nào khác. Trường Preuss sẽ thúc đẩy các chương trình đảm bảo rằng các hành vi phân biệt đối xử bị loại bỏ trong mọi hoạt động của trường và sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc thiếu khả năng tiếng Anh sẽ không trở thành rào cản đối với việc tuyển sinh và tham gia vào các chương trình của trường.

Bất kỳ học sinh nào tham gia vào hành vi quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt bị cấm đối với học sinh khác hoặc bất kỳ ai ở Trường Preuss đều có thể bị xử lý kỷ luật dẫn đến và bao gồm cả việc bị đuổi học. Bất kỳ nhân viên nào cho phép hoặc tham gia vào hành vi quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt học sinh đều có thể bị xử lý kỷ luật dẫn đến và bao gồm cả việc bị sa thải.

Bất kỳ học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ nào cảm thấy có hành vi quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt xảy ra phải liên hệ ngay với giáo viên hoặc Hiệu trưởng Trường Preuss để được giải quyết ngay tại trường.

CHÍNH SÁCH CHỐNG QUẤY RỐI TÌNH DỤC ĐỐI VỚI HỌC SINH

Trường Preuss cam kết không để trường có hành vi quấy rối tình dục. Điều này có nghĩa là Trường Preuss nghiêm cấm hành vi quấy rối của bất kỳ ai từ hoặc trong môi trường giáo dục. Quấy rối tình dục có thể bao gồm các hành vi như gạ gẫm tình dục không mong đợi, yêu cầu đổi chác tình dục hoặc hành vi bằng lời nói, hình ảnh hoặc thân thể có bản chất tình dục do bất kỳ ai từ hoặc trong môi trường giáo dục thực hiện.

Trường Preuss nghiêm cấm những hành vi có mục đích hoặc tác động tiêu cực đến kết quả học tập của học sinh, hoặc tạo ra môi trường giáo dục đe dọa, thù địch hoặc xúc phạm.

Trường Preuss còn nghiêm cấm hành vi quấy rối tình dục trong đó điểm số, quyền lợi, dịch vụ, danh dự, chương trình hoặc hoạt động của học sinh phụ thuộc vào việc chấp thuận hành vi đó.

Học sinh phải báo cáo bất kỳ hành vi quấy rối tình dục nào với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nhân viên tư vấn hoặc giáo viên của trường. Học sinh vi phạm chính sách này sẽ bị kỷ luật thích đáng. Bao gồm đình chỉ hoặc có thể bị đuổi học.

Trường Preuss khuyến khích báo cáo mọi vấn đề quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt và sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và công bằng. Nếu có thắc mắc hoặc thông tin bổ sung, vui lòng gọi (858) 822- 2282.

CHÍNH SÁCH CHỐNG QUẦY RỐI TÌNH DỤC ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN

Nhân viên được quản lý theo Chính sách về Bạo lực Tình dục và Quấy rối Tình dục của Đại học California.

ĐỂ NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI VỀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HOẶC QUẦY RỐI TÌNH DỤC

1. Nộp đơn khiếu nại: Học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách liên hệ với Hiệu trưởng Trường Preuss để giải quyết khiếu nại tại trường. Mặt khác, có thể nộp đơn khiếu nại bằng cách liên hệ với Helen Kaiser, Phó giám đốc và Phó giám đốc Tiêu đề IX tại Văn phòng Phòng chống Quấy rối & Phân biệt đối xử của UC San Diego. (858) 534-8298 hoặc OPHD@ucsd.edu
2. Điều tra: Trường Preuss sẽ ngay lập tức tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và khách quan về khiếu nại quấy rối, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt và cung cấp trả lời bằng văn bản trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày khiếu nại được nộp.
3. Hành động: Nếu nhà trường xác định rằng chính sách cấm quấy rối, phân biệt đối xử, bắt nạt hoặc trả thù của trường đã bị vi phạm, biện pháp kỷ luật, bao gồm cả việc đuổi học sẽ được thực hiện.

Người nộp đơn khiếu nại cũng có thể khởi kiện ra tòa án dân sự.

Trường Preuss nghiêm cấm hành vi trả thù đối với bất kỳ người tham gia nào trong quá trình khiếu nại. Mọi khiếu nại sẽ được điều tra kịp thời và theo cách tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các bên liên quan.

Được uỷ quyền: EVC

Đã sửa đổi: 12/12/2022